
                      
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 วันจันทร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่   
…………………………. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส   ประธานสภาเทศบาล   
๒. นายสนอง เจริญอารักษ์กุล  รองประธานสภาเทศบาล   
๓. นายเชาว์          ศรีอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๔. นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล    สมาชิกสภาเทศบาล   
๕. นางจันทรารัตน์ เดชอุดม   สมาชิกสภาเทศบาล   
๖. นายเชนทร์     ธงชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายอรินทร์   บุญเล็ก    สมาชิกสภาเทศบาล   
๘. นายอ านาจ   จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล   
๙. นางสาวจินตนา  จาตุรัส      สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๐. นายวัฒนา   วรรณศรี     สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๑. นายปัณณทัต   สังข์สูตร   สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๒. นายเอกพจน์   จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นางจุฬารัตน์ ฉ่ าทรัพย์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล   

ผู้ไม่มาประชุม  
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีรวัฒน ์ จันทร์เสมา  นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ 
๒. นายชินโชติ    ละเขียว   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายเผชิญ    ด้วงสีทอง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายนิคม     สมนาม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายศักดิ์ไทย  พงษ์พิทักษ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางณัฎฐ์มนท์ แก้วสมภักดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ต.เหมืองใหม่ 
๗. พ.จ.อ.ธนากร ศรีวงษ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๘. นายมนู   เพ่ิมทวีทรัพย์  (แทน) ก านันต าบลเหมืองใหม่ 
๙. นางโสภา บุญส่งไพศาล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๐. นายชนะภัย      บางแจ้ง   แพทย์ประจ าต าบลเหมืองใหม่ 
๑๑. นายวีระคม สมพิทักษ์  ผู้แทนชุมชนหมู่ที่  ๑๐ ต.เหมืองใหม่ 
๑๒. นางศิวภรณ์ ขันทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๓. นายอุบล   คุ้มล้วนล้อม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต.เหมืองใหม่ 

 
/ เริ่มประชุมเวลา….. 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
นางจุฬารัตน ์ ฉ่ าทรัพย์         -   กราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้า 
เลขานุการสภาเทศบาล    ส่วนราชการ ผู้น าองค์กรชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม

สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน ส าหรับการประชุมสภาในคราวครั้งนี้เป็น
การนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ตามประกาศสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เมื่อท่านสมาชิกสภามาลงชื่อและ
เข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันจึง ใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล  -  กราบสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ผู้ทรงเกียรติ   

ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ท่านก านันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้น าองค์กรชุมชนและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่าน ผมขอ
เรียนให้ทุกท่านทราบว่าการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้เป็นการเรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้มีการนัด
หมายกันเอาไว้เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญครั้งที่ผ่านมา เพ่ือจะได้
ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในการแปรญัตติวาระที่สองและลงมติในวาระที่สามติดต่อกันไปเพ่ือให้แล้ว
เสร็จในวันนี้ ต่อจากนี้ไปผมขอเปิดการประชุม และก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อส าคัญของ
ระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ผมใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาได้
อ่านประกาศก าหนดนัดให้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่สมัย
สามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้ทราบอีก
ครั้ง ขอเชิญครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติตลอดจนผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน จากนี้ไปจะ

เป็นการอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ 

   ประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๒   

ประจ าป   พศศศ ๒๕๖๔ 
……………………………………….. 

       ตามที่สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้มีมติในคราวประชุมสภา
เทศบาล  ครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ก าหนดให้มีการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าป  พศศศ ๒๕๖๔  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๐  
สิงหาคม  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน  ประกอบกับประกาศสภา 

/ เทศบาล….. 
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เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ลงวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ได้ก าหนดให้มีการเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าป   พศศศ ๒๕๖๔  โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔  มีก าหนด  ๓๐  วัน  นั้น 

                 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล  พศศศ ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ ๑๔)  
พศศศ  ๒๕๖๒  และข้อ  ๒๓  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิน่  พศศศ ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พศศศ ๒๕๕๔  สภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  
ประจ าป  พศศศ ๒๕๖๔  แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ 
๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าป งบประมาณ  พศศศ ๒๕๖๕ ในขั้นตอนของการแปร
ญัตติวาระที่ ๒ และลงมติในวาระที่ ๓ ตลอดจนญัตติและเรื่องอ่ืน ๆ ในวงงานที่
จ าเป็นต้องน าเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณา  

     จึงประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่และประชาชน
ทั่วไปได้ทราบ  เพ่ือเข้าและร่วมประชุมตามก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าวใน
ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕  เดือน  สิงหาคม  พศศศ  ๒๕๖๔ 

    พงษ์ศักดิ์  จาตุรัส    
            (นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส)  

            ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

 -  ขอเชิญท่านประธานสภาได้ท าหน้าที่ในการประชุมสภาครั้งนี้ต่อไปค่ะ  
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อส าคัญของ          
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระ  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   

สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  
๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม   
                             - ไม่มี 

  ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                               ๔.๑ รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕   

/ ระเบียบวาระที่..... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕        เรื่องเพ่ือพิจารณาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
๕ .๑  พิจารณาขอความ เห็ นชอบร่ า ง เทศบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๕  ในวาระท่ี  ๒  (ขั้นแปรญัตติ)  และวาระ
ที่  ๓  (ข้ันลงมติ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๖     เรื่องที่เสนอใหม่ 
       ๖.๑ ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย     

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๖)  
ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่          

๖.๒  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย        
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๖)     
กองคลัง  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

๖.๓  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย    
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๖)    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข     
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน        
งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

๖.๔  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๖)     
(กองช่าง)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  

ระเบียบวาระท่ี   ๗     เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี)                                

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  - ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑   
      เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส   - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ ของการประชุมสภาในคราวครั้งนี้เป็นเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล        ของการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  

สมัยที่  ๒  ครั้ง ๑  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ผมขอเชิญคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาเทศบาล  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ให้ท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา ประกอบไปด้วยนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  นายเชนทร์  ธงชัย และ 

/ นายปัณณทัต….. 
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นายปัณณทัต  สังข์สูตร ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม ่ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เพ่ือให้
ที่ประชุมสภาทุกท่านได้รับทราบด้วยขอเชิญครับ 

นายเอกพจน์  จันทร์เสมา      -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ในนามของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก
สภาเทศบาลเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  ครั้งแรก เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  
๒๕๖๔  ให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่มีจ านวนสามท่านด้วยกันประกอบไปด้วยนายเชนทร์  
ธงชัย   นายปัณณทัต  สังข์สูตร   และกระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  ได้มา
ร่วมกันประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เพ่ือท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้ง ๑  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ซึ่งมี
ด้วยกันทั้งสิ้นยี่สิบสี่หน้าตามค าเชิญของท่านประธานสภาเทศบาล  โดยมีนาย
เชนทร์  ธงชัย เป็นประธานกรรมการ  นายปัณณทัต  สังข์สูตร  เป็นกรรมการ และ
กระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมเมื่อ
ครั้งที่ผ่านมาแล้วจึงได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการจัดพิมพ์บ้างเล็กน้อยเมื่อ
เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามที่สมาชิกสภาได้ประชุมกันไว้แล้ว  จึงได้มีมติให้น าเสนอต่อ
สภาแห่งนี้ได้พิจารณาเพ่ือให้การรับรองต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ได้แจ้งและรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเมื่อครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาทราบ            

มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงในรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร ขอไดโ้ปรดเสนอ   

    -  ไม่มี  - 
  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  

ผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้การรับรอง 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ประการใดนั้นขอได้
โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เชิญเลขานุการสภาช่วยตรวจนับจ านวนแล้วรายงานให้ที่
ประชุมสภาด้วย 

มติที่ประชุม   -  มีสมาชิกสภาให้การรับรอง  ๑๑  เสียง  
    -  สมาชิกสภาที่ไม่ให้การรับรอง   -  เสียง 
    -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  

๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ครั้งที่ผ่านมาด้วยเสียงข้างมาก ผมก็จะให้เลขานุการสภา 
/ จัดท าประกาศ….. 
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จัดท าประกาศเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้
ทราบตามระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุมสภา  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
       -  ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
                              ๔.๑ รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
           ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - ในระเบียบวาระนี้เกี่ยวเนื่องกับการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาส าหรับการ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕  หลังจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้มีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวในวาระที่หนึ่งไปแล้วเมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  
๑๑  เสียง  ผู้ที่ไม่เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียง  ๑  เสียง  ซึ่งในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนั้น ผมซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานสภาได้มีการ
บอกนัดต่อที่ประชุมสภาและก็ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังทุกท่านให้ได้ทราบไปในคราว
เดียวกันท าการเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันนี้  เพ่ือพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ขั้นตอนของการ
แปรญัตติในวาระท่ี  ๒  และลงมติในวาระท่ี  ๓  ติดต่อกันไปให้แล้วเสร็จ บัดนี้ ทาง
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เลือกและแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ 
๑๐๓  และข้อ ๑๐๕ (๓)  จ านวน ๕  ราย  ประกอบด้วย 

๑. นายเอกพจน์       จันทร์เสมา    
๒. นายวัฒนา          วรรณศรี   
๓. นายปัณณทัต       สังข์สูตร    
๔. นายอ านาจ         จันทร์เสมา     
๕. นายพงษ์ศักดิ์       จาตุรัส   

ก็ได้รายงานผลการประชุมพิจารณาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวมาให้ผมได้ทราบภายหลังจากที่ได้ครบระยะเวลา ตามที่สภา
เทศบาลได้ก าหนดให้มีการยื่นเอกสารค าขอการแปรญัตติฯ ของสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ในวันที่  ๑๙,๒๐,๒๓ และ ๒๔  สิงหาคม  
๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผมก็ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังท่านสมาชิกสภาและ 

/ คณะผู้บริหาร….. 
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คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ทราบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐  เรียบร้อยแล้วเช่นกัน  และเพ่ือให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้
รับทราบถึงผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผมจึงขอให้ทาง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้รายงานให้ที่ประชุมสภาได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือจะได้พิจารณาใน
รายละเอียดสาระส าคัญของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๒ ของการแปรญัตติฯ ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายเอกพจน์  จันทร์เสมา              -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน  กระผมนายนายเอกพจน์  จันทร์เสมา

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ขอรายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เพ่ือให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ทราบว่า  
ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในวาระที่หนึ่งไปในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้ง
ที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  และท่ีประชุม
สภาได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๑๐๓  และข้อ 
๑๐๕ (๓ )  ก าหนดและ เลื อก ให้ สมาชิ กส ภา เทศบาลต าบล เหมื อง ใหม่            
จ านวน ๕  ราย  เรียงล าดับดังนี้ 

๑. นายเอกพจน์       จันทร์เสมา    
๒. นายวัฒนา          วรรณศรี   
๓. นายปัณณทัต       สังข์สูตร    
๔. นายอ านาจ         จันทร์เสมา     
๕. นายพงษ์ศักดิ์       จาตุรัส 

เป ็นคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กับได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔๕ วรรคสาม  ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ
สมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม ่ ในวันที่ ๑๙, ๒๐, ๒๓ และ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นวันยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ
ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ คณะกรรมการสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ซึ่งท าหน้าที่เป็นกรรมการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ขอรายงานให้ทราบว่า  
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย์ ปลัดเทศบาล ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบล 

/ เหมืองใหม่….. 
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เหมืองใหม่ ได้นัดและให้เกียรติในการเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งแรกขึ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาแห่งนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๙ วรรคแรก และที่ประชุม
ได้มีมติเลือกให้นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และกระผม
นายเอกพจน์   จันทร์เสมาเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
เพ่ือรับและพิจารณาเสนอค าขอการแปรญัตติของท่านสมาชิกสภาและผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ในการแปรญัตติวาระที่สองแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พศศศ ๒๕๖๕ ตามที่ประธานสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ได้จัดส่งรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับ
ดังกล่าวมาให้พิจารณา ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาการให้สมาชิกสภาและผู้บริหาร
เทศบาลได้ยื่นเอกสารการเสนอค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป งบประมาณ พศศศ ๒๕๖๕  ตามที่สภาเทศบาลก าหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้
มายื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้นัดประชุมร่วมกัน
เป็นครั้งที่สอง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓ศ๓๐ น ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ โดยได้ให้เกียรติเรียนเชิญท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา 
ท่านรองนายกเทศมนตรี  ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลตลอดจนผู้อ านวยการกองงานต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพ่ือพิจารณาสาระส าคัญของ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พศศศ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑ศ  ค าแถลงประกอบงบประมาณ   
ไม่มีการแก้ไขให้คงร่างเดิมไว้   

๒ศ  บันทึกหลักการและเหตุผล   
ไม่มีการแก้ไขให้คงร่างเดิมไว้     

๓. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๑ – ๗                                        
ไม่มีการแก้ไขให้คงร่างเดิมไว้                   

๔. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ไม่มีการแก้ไขให้คงร่างเดิมไว้  

๕. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ไม่มีการแก้ไขให้คงร่างเดิมไว้             

๖. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะการประปา 
        ไม่มีการแก้ไขให้คงร่างเดิมไว้             

๗. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการประปา      
ไม่มีการแก้ไขให้คงร่างเดิมไว้  

และคณะกรรมการแปรญัตติได้ลงมติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พศศศ ๒๕๖๕  ตามร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ โดยที่ไม่มี 

/ การแปรญัตติ….. 
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การแปรญัตติหรือท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมใด ๆ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕๐ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงขอ
รายงานผลการพิจารณาและส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป 
งบประมาณ พศศศ ๒๕๖๕  ตามร่างเดิมคืนพร้อมบันทึกความเห็นดังกล่าวมายังท่าน
ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะ
ผู้บริหารเทศบาลได้ทราบ และร่วมกันพิจารณาตามขั้นตอนของการแปรญัตติใน
วาระที่  ๒ และลงมติในวาระที่ ๓ ตามล าดับในคราวประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้
ต่อไป 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - ผมกข็อขอบคุณทางคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พศศศ ๒๕๖๕ ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย และก่อนที่จะให้

ที่ประชุมสภาได้มีการพิจารณาลงมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในขั้นตอนของการแปรญัตติวาระที่ ๒  นั้น ผมจะให้ทาง
เลขานุการสภาได้แจ้งถึงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ที่ประชุม
สภาได้รับทราบด้วย ขอเชิญครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้มี 
เลขานุการสภาเทศบาล  เกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ของการแปร

ญัตติและวาระที่ ๓ ของการลงมติ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่
ประชุมสภาได้ทราบก่อนที่ท่านจะลงมติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา  ๖ และข้อ  ๕๙  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  ได้ก าหนดหน้าที่จะต้องท าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค าว่าถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องต้องเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดอะไรไว้ต้องท าตามนั้นทุกอย่าง ซึ่งถ้ามี
ปัญหาในการปฏิบัติแล้วเวลาพิจารณาเขาจะใช้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาประกอบในการพิจารณาว่าการพิจารณาของเราเป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนอัน
เป็นสาระส าคัญที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้หรือไม่ ฉะนั้น ขออนุญาตเรียนว่า
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕๐ ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์
เอาไว้ว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จ
แล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อม
ทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น
ต้องส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา  ฉะนั้น  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติรายงานมาแล้วว่าไม่มีผู้มายื่นค าแปร
ญัตติจะขออนุญาตทบทวนว่าการยื่นเสนอค าแปรญัตติท าได้สามกรณี ๆ แรกคือ
สมาชิกสภาสามารถยื่นเสนอขอแปรญัตติได้โดยมีผู้รับรองสองคน หรือผู้บริหาร 

/ สามารถยื่น….. 
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สามารถยื่นเสนอขอแปรญัตติได้โดยไม่ต้องมีผู้รับรอง ซึ่งสองกรณีนี้เทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ไม่มีการยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ ต่อมาในกรณีของคณะกรรมการแปร
ญัตติในเมื่อสองกรณีนั้นไม่มใีครยื่น คณะกรรมการแปรญัตติมีสิทธิเสนอค าแปรญัตติ
แต่ว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิมไว้ ฉะนั้น ในเมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติมีมติให้คงร่างเดิมไว้  ดังนั้นวาระที่สองในเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้
คงร่างเดิมตามร่างที่สภาได้มีมติรับหลักการเอาไว้เมื่อวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ดังนั้น  ในวันนี้ประธานสภาจึงไม่ต้องขอมติคงร่างเดิมอีกครั้ง  สภามีความเห็นว่าจะ
ขออภิปรายก่อนได้หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่วาระท่ีสามสามารถท าได้แต่ถ้าจะอภิปรายที่
ประชุมแห่งนี้ต้องมีเหตุผลพอสมควรที่จะอภิปราย เพราะเราได้ให้โอกาสท่านในการ
อภิปรายในขั้นรับหลักการไปแล้วแต่ในวันนี้ท่านขออีกต้องมีเหตุผลเพ่ิมเติม ฉะนั้น นี่
คือระเบียบเราจะต้องรับทราบก่อนที่ทุกท่านจะยกมือ จึงขอเรียนว่ากระบวนการ
วันนี้จะเป็นวาระที่สองและเข้าสู่วาระที่สาม เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ท าตาม
ขั้นตอนของกฎหมายครบถ้วนทุกปราการแล้ว ขอบคุณค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  ขอบคุณท่านเลขาการสภาที่ได้แจ้งและชี้แจงถึงข้ันตอนของระเบียบและ 
ประธานสภาเทศบาล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาทุกท่านได้

พิจารณาในการแปรญัตติในวาระที่ ๒ และลงมติในวาระที่ ๓ ของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  ซึ่ ง ในเมื่อทาง
คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ มา
ให้ทุกท่านได้ทราบตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น และในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ถัดต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พศศศ ๒๕๖๕  ใ น
ขั้นตอนของการแปรญัตติในวาระที่ ๒ และลงมติในวาระที่ ๓ ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ครั้งนี้ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

       ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
๕.๑  พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี         
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และวาระท่ี ๓ (ขั้นลงมติ)    

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  สืบเนื่องมาจากวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๑ จากกรณีที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รายงาน

ผลการประชุมพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาให้ทุกท่านได้ทราบและมีความเห็นให้คงไว้ตามร่างเดิม 
เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท่านใดยื่นค าขอการแปรญัตติฯ  จึงไม่มีการ
อภิปรายวาระที่สองในสภา ซึ่งต่อจากนี้ไปผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า
ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านความเห็นชอบในวาระท่ีสองของการแปรญัตติหรือไม่
ประการใดนั้นขอให้ท่านยกมือขึน้พ้นศีรษะ  ขอเชิญเลขานุการสภาตรวจนับจ านวน
การลงมติในครั้งนี้ให้ถูกต้องด้วย    

/ มติที่ประชุมสภา….. 



  

 

- ๑๑ - 

มติที่ประชุมสภา   -  มีสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
    -  สมาชิกสภาที่ไม่ให้ความเห็นชอบ   -  เสียง  (ไม่มี) 
    -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติให้ความเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในขั้นตอนของการแปรญัตติวาระที่ ๒ 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  ๑๑  เสียง ไม่เห็นชอบไม่มีและงดออกเสียงหนึ่งคน  
ต่อไปจะเป็นการพิจารณาลงมติในวาระที่ ๓ ติดต่อกันไปให้แล้วเสร็จ ส าหรับการ
พิจารณาลงมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓  เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๕๒          
วรรคแรกก าหนดไว้ว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร”  และ
วรรคท้ายก าหนดไว้  “ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม”่  ดังนั้น  ส าหรับขั้นตอนของการลงมติในวาระที่ ๓ ผมจะ
ขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านผู้ใดเห็นสมควรที่จะให้มีการอภิปรายหรือไม่
ประการใดก็ขอให้ยกมือขึ้น  ท่านเลขานุการสภาช่วยตรวจนับจ านวนการลงมติของ
ท่านสมาชิกสภาในครั้งนี้ให้ถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุม   -  ต้องการให้มีการอภิปราย   -   เสียง  (ไม่มี) 
    -  ไม่ตอ้งการให้มีการอภิปราย  ๑๐  เสียง  
    -  งดออกเสียง  ๒  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติที่จะไม่ให้มีการอภิปรายในวาระท่ี ๓ 
ประธานสภาเทศบาล ของการลงมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๕  ต่อไปอีก  ดังนั้น  ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
แห่งนี้ว่าในการลงมติวาระที่ ๓ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบและสมควรจะให้ตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามญัตติที่ทาง
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาในครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรนั้นขอได้
โปรดยกมือขึ้น  ขอเชิญเลขานุการสภาตรวจนับจ านวนให้ถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุมสภา   -  มีสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
    -  สมาชิกสภาไม่ให้ความเห็นชอบ  -  เสียง (ไม่มี) 
    -  งดออกเสียง  ๑  คน 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  จึงเป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบในวาระท่ีสามด้วยคะแนน 
ประธานสภาเทศบาล เสียงเห็นชอบ ๑๑  เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียงหนึ่งคนคือตัวผมซึ่งท า

หน้าที่เป็นประธานสภา ให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ท าการตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามที่ผู้บริหารเทศบาล
เสนอมาในครั้งนี้ได้  ก็ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการของข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกประการ  ซึ่งผมจะ
ได้น าเรียนส่งไปยังท่านนายอ าเภออัมพวาเพ่ือน าเสนอไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

/ สมุทรสงคราม….. 



  

 

- ๑๒ - 

สมุทรสงครามพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา  ๖๒  ต่อไป  ผมขอ
อนุญาตมอบหมายให้ท่านปลัดเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ที่สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วทั้งสามวาระให้
ละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนอีกครั้งด้วย  ก่อนที่จะน าส่งไปยังอ าเภออัมพวาและรีบ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบที่ก าหนดไว้ เพ่ือจะได้น ามาประกาศและบังคับ
ใช้ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป             

ทีป่ระชุมสภา   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
๖.๑ ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่  ๖)  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เสนอโดย
ผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปผมขอเข้าสู่หัวข้อระเบียบวาระท่ี ๖ ข้อ ๖.๑  เป็นเรื่องของ 
ประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๖)  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ 
ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนได้แถลงและเสนอญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภา
ได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๖)  
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน เพ่ือไป
ตั้งจ่ายเพิ่มเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ครั้งที่  ๖)  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป     
งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน  ๑  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.- บาท  โดยมีรายละเอียด
ของการโอนเพิ่มและโอนลดงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี้   

โอนเพิ่ม  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  ในหมวดคา่ครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้ าสแตนเลส  จ านวน  ๑  ชุด  โดยมีรายละเอียดังนี้ 

/ ๑. ขนาดความจุ….. 

 



  

 

- ๑๓ - 

๑.  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๒๒.๕  ลิตร 
๒.  คูลเลอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓๐  เซนติเมตร 
๓.  ความสูงขนาดไม่น้อยกว่า  ๔๕.๕  เซนติเมตร 
๔.  ท าจากสแตนเลส  ๓๐๔  ไม่เป็นสนิม 

    ๕.  มีก๊อกส าหรับเปิดรินน้ า 
ซึ่งไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  จ านวน  
๖,๐๐๐  บาท   

โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  จ านวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือก่อนโอนจ านวน  ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท  ขอโอนลดจ านวน  ๖,๐๐๐ บาท  
คงเหลือหลังโอนจ านวน ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเกิดการช ารุด

เสียหาย  ซึ่งเกิดจากผ่านการใช้งานมานานจึงท าให้เสื่อมสภาพลงไม่สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ส านักปลัดจึงได้พิจารณาโอนลดงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พศศศ ๒๕๖๓  ข้อ  ๒๗  ก าหนดว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงขอเสนอ
ญัตตินี้เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่พิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 
ขอบคุณครับ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาให้ที่ประชุมสภา

ได้ทราบทั้งหมดนี้  มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปราย หรือมีความคิดเห็น 
หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในวาระนี้ประการใดหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน ส าหรับในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นผมไม่ติดใจสงสัยอะไรเพราะการ

จัดซื้อครุภัณฑ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ แต่ผมมีข้อสงสัยในเรื่องของงบประมาณ
ที่มี การ โอนเ พ่ิมมาจ านวน  ๖ ,๐๐๐. - บาท โอนลดมาจากยอดจ านวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือก่อนโอนจ านวน ๑,๔๘๐,๐๐๐.-บาท  แล้วอีกจ านวน 
๒๐,๐๐๐.-บาท  ไม่ทราบว่างบประมาณตรงนี้มันหายไปไหน ขอบคุณครับ 

 
/ นางจุฬารัตน์….. 



  

 

- ๑๔ - 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้ทราบจากกรณีที่ท่านสมาชิก

สภาได้สอบถามมาว่ายอดงบประมาณที่ใช้ในการโอนจ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  
ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สงสัยสอบถามมานั้นเป็นยอดงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้เป็น
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตามที่เคยได้แจ้งและชี้แจงเอาไว้ว่า
เทศบาลเราไม่มีช่างที่จะจัดท าโครงการเราจึงได้แก้ปัญหาโดยการน ามาตั้งไว้ใน
หมวดนี้ ฉะนั้น งบประมาณที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมาว่ายอดงบประมาณที่
น ามาโอนลดและโอนเพิ่มในครั้งนี้เมื่อหักลบแล้วยอดหายไปไหนจ านวน ๒๐,๐๐๐.-
บาท  ดิฉันขอเรียนว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมเราได้ท าการประชุมสภาไปแล้วครั้งหนึ่ง
โดยไดท้ าการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 
๒๐,๐๐๐.-บาท  ก็เลยท าให้ยอดจ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาทคงเหลืออยู่ที่จ านวน 
๑,๔๘๐,๐๐๐.-บาท และขออนุญาตเพิ่มเติมว่าในรายการแต่ละรายการที่เราตั้งไว้จะ
ระบุว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดก็
แล้วแต่ต้องปรากฏอยู่ในแผนแต่โครงการที่เราจะจัดซื้อในครั้งนี้จะไม่มีค าพูดนี้ 
เนื่องจากว่าโครงการที่อยู่ในแผนจะต้องเป็นโครงการที่เป็นการบริการสาธารณะ
เท่านั้นแต่กรณีนี้เราน ามาใช้ในส านักงานเทศบาลไม่ถือเป็นบริการสาธารณะจึงไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในแผน จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน กระผมขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า แล้วรู้ได้อย่างไรว่างบประมาณก้อนใหญ่ที่ตั้ง

จ่ายไว้จ านวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  เราโอนเพ่ิมมาไว้ที่ส านักปลัดเพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวในครั้งนี้จ านวน  ๖,๐๐๐.บาท แล้วไปอยู่ที่ส านักปลัดตอนไหน
เมื่อไหร่เพราะผมดูในการประชุมสภาในคราวครั้งนี้แล้วญัตติต่อไปก็จะมีการโอนไป
ตั้งจ่ายไว้ที่กองคลังและกองช่างอีก ขอบคุณครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  - ขออนุญาตที่ประชุมสภา ดิฉันขอเรียนว่าตามท่ีเราได้ตั้งยอดงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล รายจ่ายดังกล่าวไว้ที่กองช่างจ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท พอปลายปีงบประมาณ

แล้วเราเห็นว่าน่าจะท าโครงการก่อสร้างอะไรไม่ทันเราก็สามารถด าเนินการ
โครงการอ่ืนที่จ าเป็น  ซึ่งในกรณีนี้เงินงบประมาณของกองช่าง ทางส านักปลัดขอ
ทางกองช่างมาคือเงินอยู่ในกระเป๋ากองช่างแต่ทางส านักปลัดที่จะขอโอนในรอบนี้ไม่
มีเงินเราจึงขอจากทางกองช่างมาจ านวน ๖,๐๐๐.-บาท ซึ่งถือว่าเป็นการโอนข้าม
กอง  กรณีนี้ถ้าหากส านักปลัดไม่มีเงินงบประมาณที่จะโอนเราก็สามารถที่จะขอมา
จากกองอ่ืนได้ เหตุผลเพราะว่างบประมาณก็เป็นของเทศบาลเหมือนกันเป็นแต่
เพียงว่าตามระเบียบให้แยกตัง้ไว้แต่ละแผนงานแต่พอถึงเวลาต้องการใช้งบประมาณ
บางกองมีไม่เพียงพอเราก็สามารถที่จะโอนมาใช้ได้เหตุผลที่แยกงบประมาณเป็นแต่
ละกองก็เพ่ือความสะดวกในการบริหารงบประมาณนั่นเอง ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล เราต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเพราะ
สมาชิกสภาเทศบาล ถือว่าสมาชิกสภาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการโอนงบประมาณถ้าหากเราไม่ทราบเกิด 

/ ผิดพลาด….. 



  

 

- ๑๕ - 

ผิดพลาดขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาได้ ฉะนั้น กระผมจึงจ าเป็นต้องสอบถามในเรื่องนี้เมื่อ
ท่านปลัดเทศบาลได้อธิบายไห้เข้าใจดีแล้วผมไม่ขอติดใจสงสัยอะไรอีก ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส    -  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้อภิปราย และสอบถามในการพิจารณาโอน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณในครั้งนี้มา ซึ่งท่านปลัดเทศบาลก็ได้ท าการชี้แจงให้ที่ประชุมสภาทุก

ท่านได้ทราบไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือจะเสนอความคิดเห็น
หรือตอ้งการจะซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติมประการใดอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
(ท้ิงเวลาไว้พอสมควร)  

-  ไม่มี – 
                               -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือมีความคิดเห็น

หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในระเบียบนี้ ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอมติจากที่ประชุม
สภาแห่งนี้ต่อไปว่าสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ท าการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๖) ของส านักปลัดเทศบาล  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเพ่ิมเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเป็นค่าจัดซื้อ
คูลเลอร์น้ าสแตนเลส  จ านวน ๑ ชุด  เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  ๖,๐๐๐.- บาท     
ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาในครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรนั้น   
ก็ขอได้โปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ  เชิญท่านเลขานุการสภานับจ านวนของผู้ลงมติใน
ครั้งนี้ให้ถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๑   เสียง 
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง 
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ท าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามญัตติข้างต้นที่

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาในครั้งนี้ได้ 
๖.๒  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ
ประมาพ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๖)  กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เสนอโดย
ผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปผมขอเข้าสู่หัวข้อระเบียบวาระท่ี ๖ ข้อ ๖.๒ ในการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งนี้เป็นเรื่องของผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๖)  ในส่วนของกองคลัง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  จ านวน ๑ รายการ ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนได้แถลงและ
เสนอญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภา
ต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๖)  

/ กองคลัง..... 



  

 

- ๑๖ - 

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่าย
เพ่ิมเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน   
๑  รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท  โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะน าเสนอ
ต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้                    

หลักการ 
ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติต่อสภา

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๖)  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง      
งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดของการโอนเพ่ิมและ
โอนลดงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์   
Multifunction  เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จ านวน  
10,000ศ-  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้  1,500,000ศ- บาท
คงเหลือก่อนโอนจ านวน  ๑,๔๗๔,๐๐๐.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  ๑๐,๐๐๐.- บาท  
คงเหลือหลังโอนจ านวน  ๑,๔๖๔,๐๐๐.- บาท 

เหตุผล 
  เหตุผลที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จ าเป็นต้องโอนเพ่ิมงบประมาณ

รายจ่ายตามหลักการดังกล่าวข้างต้น  เนื่องจากขณะนี้ทางกองคลังมีภาระหน้าที่
และปรมิาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน  ท าให้เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  ท าให้เกิด
ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน  ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว  กองคลัง  เทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิม   แต่เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือการนี้ไว้  จึงได้พิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่ายที่คาดว่าจะเหลือจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตั้งจ่ายเพ่ิมเป็นรายการใหม่ตามหลักการดังกล่าว
ข้างต้น  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พศศศ2563  หมวด  4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่พิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

/ นายพงษ์ศักดิ์..... 



  

 

- ๑๗ - 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล     หลักการและเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาให้ที่ประชุมสภา   

ได้ทราบทั้งหมดนี้  มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปราย หรือมีความคิดเห็น 
หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในวาระนี้ประการใดหรือไม่ ขอเชิญครับ 

-  ไม่มี – 
                               -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือมีความคิดเห็น

หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในระเบียบนี้ ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอมติจากที่ประชุม
สภาแห่งนี้ต่อไปว่าสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ท าการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๖) ของกองคลัง  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเพ่ิมเป็นรายการใหม่  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๑ รายการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท  ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรี
เสนอมาในครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรนั้น  ก็ขอได้โปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ  เชิญท่าน
เลขานุการสภานับจ านวนของผู้ลงมติในครั้งนี้ให้ถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๑   เสียง 
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง 
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ท าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามญัตติข้างต้นที่

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาในครั้งนี้ได้ 
๖.๓  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้ งที่   ๖)  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสา
ธรณสุขอื่น งบลงทุน เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (เสนอโดยผู้บริหาร
เทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปผมขอเข้าสู่หัวข้อระเบียบวาระท่ี ๖ ข้อ ๖.๓ ในการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งนีเ้ป็นเรื่องของผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๖) ในส่วนของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธรณสุขอ่ืน 
งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๗ รายการ  ผมขอเชิญ
นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนได้แถลงและเสนอญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๖)  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธรณสุขอ่ืน งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๗ รายการ  

/ เป็นจ านวนเงิน….. 



  

 

- ๑๘ - 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๙,๗๐๐.- บาท โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะน าเสนอต่อ
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้                                                            

หลักการ 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19)  ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม  
พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนท าให้ผู้ติดเชื้อที่รอเข้ารับการรักษาเกิน
จ านวนเตียงในโรงพยาบาลของรัฐ ทั้ง  3  แห่ง  รวมทั้งโรงพยาบาลสนาม  จ านวน  
4  แห่ง  ที่ได้ด าเนินการจัดตั้งแล้วภายในจังหวัดสมุทรสงคราม  จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพ่ิมเติมขึ้น  เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อทุกรายได้รับ
การดูแลรักษาในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม  ประกอบกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงครามโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
สมุทรสงคราม  ในการประชุมครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2564  
ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพ่ิมเติม  ณ  อาคารภายในบริเวณบริษัท  เอสวัน (เดิม)  
หมู่ที่  4  ต าบลแพรกหนามแดง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งเป็น
ทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  และหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม  
ด่วนที่สุด  ที่  สส  0032/10861  ลงวันที่  5  สิงหาคม  พศศศ2564  แจ้งว่ามติ
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ  ครั้งที่  31/2564  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  
พศศศ2564  ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกแห่งในพ้ืนที่อ าเภอ
อัมพวา  ร่วมด าเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่อ าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม  ซึ่งใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ  โดยใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตามสถานะการคลังของแต่ละแห่ง  เทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ มีความจ าเป็นที่ต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่โอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าป งบประมาณ  พศศศ 2564  (ครั้งที่ 6) กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดของ
การโอนเพ่ิมและโอนลดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

โอนเพิ่ม จ านวน ๕ รายการ  เป็นจ านวนเงิน  1๗๒,๐00.-  บาท  ดังนี้ 
๑ศ  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  จ านวน  22,000ศ-  บาท 

๒ศ  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน  จ านวน  1  เครื่อง  โดย
มีลักษณะ  ดังนี้ 

1ศ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ 
Cuff แบบวงกลม 

/ 2ศ เป็นการวัด..... 



  

 

- ๑๙ - 

                         2ศ เป็นการวัดแบบ  Oscillometric 
                         3. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา 
                         4ศ มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ 

                 5ศ สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง  30 – 280  มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง  40 – 180  
ครั้งต่อนาท ี เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน  70,000ศ-  บาท 

๓ศ   แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อท่อก๊าซออกซิเจน  จ านวน  5  ท่อ  ซึ่งไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ตามคุณลักษณะเฉพาะที่
จ าเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน  4๐,000ศ-  บาท   

๔.   แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อรถเข็นท่อก๊าซออกซิเจน (สแตนเลส)  จ านวน  5  คัน  ซึ่งไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  จ านวน  25,000ศ-  บาท 

๕ศ  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อชุดหายใจ  จ านวน  5  ชุด  ซึ่งไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงาน  จ านวน  15,000ศ-  บาท 

รายการล าดับที่ ๖-๗  เป็นจ านวนเงิน ๑๗,๗๐๐ บาท  เป็นกรณีใช้งาน
เพ่ือบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๖ศ  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
พ่นยาอัดฉีดแรงดันสูง  เครื่องยนต์เบนซิน  ก าลังไม่น้อยกว่า  3ศ5  แรงม้า  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

     1ศ๑ ประกอบพร้อมแท่นแบบยก 
     ๑ศ๒ สายฉีดยาวไม่น้อยกว่า  25  เมตร 
     ๑ศ3 พร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบชุด 

เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  จ านวน  13,700ศ- บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พศศศ2561 – 2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  8  หน้าที่  25  
โครงการที่ 1 ) 

๗ศ  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย  มีคุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้ 

 / - สายดูดน้ า..... 



  

 

- ๒๐ - 

     -  สายดูดน้ ามีระบบป้องกันตะกอนอุดตันหัวฉีดพ่น  ปรับระดับหัวได้ 
                             -  ความจุไม่น้อยกว่า  7  ลิตร 
                       -  พ่นไกลถึง  8 – 10  เมตร 
                        -  สามารถใช้งานได้ติดต่อกันนาน  1  ชั่วโมง – 1ศ30  ชั่วโมง 
                            -  ระบบไฟฟ้ามอเตอร์ 
                           -  ปลายด้ามมีท่ีจับแบบกระชับมือ 

ซึ่งไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น  ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  จ านวน  
4,000ศ-  บาท 

                   โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นจ านวนเงิน ๑๘๙,๗๐๐.-บาท  ดังนี้ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน          

งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้  1,500,000ศ- บาท คงเหลือ
ก่อนโอนจ านวน  ๑,๔๖๔,๐๐๐ บาท  ขอโอนลดจ านวน  ๑๘๙,๗๐๐.- บาท  
คงเหลือหลังโอนจ านวน 1,274,300ศ-บาท 

                                                    เหตุผล 
การโอนงบประมาณท้ัง ๗ รายการ ในป งบประมาณ พศศศ 2564 เทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการนี้ไว้  กรณีรายการที่  ๑-๕  
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด าเนินโครงการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ทุกแห่งในพ้ืนที่อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๘ศ๒/ว ๒๓๔๓  ลงวันที่  ๒๒  
เมษายน  ๒๕๖๔  เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ  กรณีการจัดท าโรงพยาบาลสนาม
ในพ้ืนที่  ก าหนดว่า  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นหน่วยด าเนินการ
หรือร่วมด าเนินการ  ก็อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่หน่วยงานอ่ืนได้  โดยต้องมีในแผนพัฒนา  
และตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนฯ  แต่กรณีดังกล่าวเทศบาลฯ บริหารร่วม  
ดังนั้น  โครงการดังกล่าวจึงไม่ต้องปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล  ส่วนกรณีรายการ
ล าดับที่  ๖-๗  เป็นโครงการพัฒนาเพ่ือบริการสาธารณะในภารกิจของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ด าเนินการบรรจุโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พศศศ2561–2565)  และที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงจนถึง
ปัจจุบันแล้ว  จึงได้พิจารณาโอนลดงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พศศศ 
2563  ข้อ  27  ก าหนดว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดย
การโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง

/ จ่ายเป็น….. 



  

 

- ๒๑ - 

จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  จึงขอเสนอญัตตินี้
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่พิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาให้ที่ประชุมสภา

ได้ทราบทั้งหมดนี้  มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปราย หรือมีความคิดเห็น 
หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในวาระนี้ประการใดหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่าน ดิฉันขออนุญาตที่ประชุมสภาได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าการโอนงบประมาณในครั้งนี้

ก็เช่นเดียวกันเราก็ไปหยิบเงินงบประมาณจากกระเป๋ากองช่างมาเหมือนเดิมด้วย
เหตุผลที่ว่ารายการที่หนึ่งถึงห้าเป็นโครงการที่เราบริหารร่วมกับโรงพยาบาลสนาม
ซึ่งตามหนังสือซักซ้อมจะบอกว่าเทศบาลสามารถใช้งบประมาณจากแหล่งใดได้บ้าง 
ล าดับแรกให้ใช้เงินงบประมาณจากงบกลางก่อนหากงบกลางไม่พอก็สามารถโอนเงิน
งบประมาณที่คาดว่าจะไม่ใช้จ่าย โดยครั้งนี้หยิบเงินจากกระเป๋ากองช่างโอนมาซื้อ
สิ่งของตามรายการหนึ่งถึงห้านี้  ท าไมรายการที่หนึ่งถึงห้าถึงไม่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกเ็นื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดว่าโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล โครงการ
พระราชด าริ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไม่ต้องบรรจุไว้ในแผน ฉะนั้น 
โครงการตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นนโยบายของรัฐบาลจึงไม่ต้องก าหนดไว้ในแผน  ส่วน
รายการที่หกถึงเจ็ดเป็นโครงการเพื่อบริการสาธารณะที่เราน าไปใช้บริการประชาชน
เทศบาลได้น าบรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยแล้ว และขอเพ่ิมเติมว่ามีบางท่านอาจจะสงสัย
เรื่องราคาท่ีใช้ค าว่าจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือตามราคาท้องถิ่น  ต้องขอ
อนุญาตเรียนว่าราคาในการจัดซื้อของทุกอย่างของทางราชการส านักงบประมาณจะ
ก าหนดเอาไว้ว่าครุภัณฑ์ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่อันดับแรกเราต้องซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ก่อนเราไม่สามารถก าหนดได้เองไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือก่อสร้าง ฉะนั้น 
ในกรณีนี้ก็เป็นไปตามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนดราคาไว้ให้  แต่
ครุภัณฑ์รายการใดที่จะจัดซื้อแล้วมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่มีเราสามารถที่จะจัดซื้อได้เอง
ตามราคาท้องตลาด  จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส    -  ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงและอธิบายถึงการโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งนี้เพ่ิมเติมมาให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ผมขอเรียนถามที่ประชุมสภาแห่งนี้อีกครั้ง

ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือจะเสนอความคิดเห็นหรือต้องการจะ
ซักถามในระเบียบวาระนี้ประการใดหรือไม่  ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร)  

-  ไม่มี – 
                               -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือมีความคิดเห็น

หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในระเบียบนี้ ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอมติจากที่ประชุม
สภาแห่งนี้ต่อไปว่าสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ท าการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๖) ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธรณสุขอ่ืน 
งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๗ รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 

/ ๑๘๙,๗๐๐.- บาท….. 
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๑๘๙,๗๐๐.- บาท  ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาในครั้งนี้
ได้หรือไม่อย่างไรนั้น  ก็ขอได้โปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ  เชิญท่านเลขานุการสภา
นับจ านวนของผู้ลงมติในครั้งนี้ให้ถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๑   เสียง 
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง 
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ท าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามญัตติข้างต้นที่

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาในครั้งนี้ได้ 
๖.๔  ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๖)  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปผมขอเข้าสู่หัวข้อระเบียบวาระท่ี ๖ ข้อ ๖.๔ ในการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งนี้เป็นเรื่องของผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๖) ในส่วนของกองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒ รายการ  ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนได้แถลง
และเสนอญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติของ
สภาต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ  

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๖)  
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน ๒ รายการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  
๔๑๘,๕๐๐.-บาท โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้                         

                                       หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(ครั้งที่ ๖) กองช่าง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนทั้งสิ้น  ๔๑๘,๕๐๐.-บาท 
โดยมีรายละเอียดของการโอนเพิ่มและโอนลดงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

              โอนเพิ่ม  จ านวน ๒ รายการ เป็นจ านวนเงิน  ๔๑๘,๕00.-  บาท  ดังนี้  
๑. กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการติดตั้งประตูทางเข้าออก รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตู
ทางเข้าออกส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จ านวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ) ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ และแผนพัฒนา

/ ท้องถิ่น….. 



  

 

- ๒๓ - 

ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน้าที่ ๑๐ โครงการที่ ๗ 

๒. กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่ อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยประชา
ร่วมใจ ๓ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๖๘,๕๐๐.- 
บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑  -๒๕๖๕) เ พ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ ๘  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒๖ โครงการที่ ๑ 

              โอนลด   จ านวน  ๑  รายการ เป็นจ านวนเงิน ๔๑๘,๕๐๐.-บาท  ดังนี้ 
๑. กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้  1,500,000ศ- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดจ านวน  ๑,๒๗๔,๓๐๐.-บาท  ขอโอนลดจ านวน  
๔๑๘,๕๐๐.- บาท  คงเหลือหลังโอนจ านวน ๘๕๕,๘00ศ-บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ไว้  โครงการแรกเพ่ือเป็นการรักษาสะอาดและให้เกิด
ความปลอดภัยในสถานที่ทางราชการ  และโครงการที่สองเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและอ านวยความสะดวกในด้านคมนาคมสัญจรไปมาของประชาชน
โดยรวม ประกอบกับเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ด าเนินการบรรจุโครงการใน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงจนถึง
ปัจจุบันแล้ว  จึงได้พิจารณาโอนลดงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่พิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป  ขอบคุณครับ 

 นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาให้ที่ประชุมสภา

ได้ทราบทั้งหมดนี้  มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปราย หรือมีความคิดเห็น 
หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในวาระนี้ประการใดหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
/ นายเชาว์ 



  

 

- ๒๔ - 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านผมขอเรียนถามท่านประธานสภาว่าในรายการที่สองโครงการก่อสร้างถนน 

ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ ๓  หมู่ที่ ๒ ต าบลเหมืองใหม่ 
สถานที่หรือที่ดินส าหรับใช้ในการก่อสร้างเดิมเป็นถนนส่วนบุคคลไม่ทราบว่าได้มี
การยกมอบที่ดินให้เทศบาลด าเนินการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวแล้วหรือยัง 
ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับสถานที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างถนน

เส้นดังกล่าวเดิมทีเป็นถนนส่วนบุคคลจริง ซึ่งต่อมาประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินเห็นว่า
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีความต้องการจะใช้ถนนที่มีมาตรฐานส าหรับ
ใช้ในการเดินทางเข้าออกในหมู่บ้าน จึงได้มีการเซ็นเอกสารยินยอมยกมอบที่ดินนั้นให้
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ใช้ส าหรับการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หรือพูดง่าย ๆ ว่ายกให้เป็นของหลวง จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาและท่านผู้มีเกียรติ
ทุกท่านได้ทราบ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  ขออนุญาตที่ประชุมสภา กรณีนี้หากมีเอกสารยินยอมในการยกมอบจาก 
เลขานุการสภา เจ้าของที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างครบถ้วนแล้วทุกท่านก็สามารถจะพิจารณาอนุมัติได้ 

แตถ่้าที่ดินนั้นเป็นของส่วนบุคคลและยังไม่มีเอกสารยกมอบให้เทศบาลด าเนินการใดๆ 
ก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติได้ แต่กรณีโครงการดังกล่าวนี้ได้มีเอกสารหลักฐานการยินยอม
ยกมอบที่ดินให้เทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ 

 นายเชาว์  ศรีอนันต์  -  เมื่อเป็นถนนส่วนบุคคลที่ยกให้กับเทศบาลแล้ว ไม่ทราบว่าเมื่อสร้างเข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล ไปแล้วชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้เพียงหลังเดียวหรือมากกว่านี้ ขอบคุณครบั 
นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา  -  ขออนุญาตที่ประชุมสภา เมื่อท าการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวเข้าไปแล้ว 
นายกเทศมนตรี ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่และต าบล

ใกล้เคียงที่มีอยู่จ านวนหลายหลังคาเรือนในบริเวณนั้นก็จะได้รับประโยชน์ทั้งหมด
ถือว่าคุม้ค่าอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ 

นายเชนทร์  ธงชัย  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมขอเรียนถามท่านประธานสภาว่าจากเดิมที่ได้เคยแจ้งไว้ว่าเทศบาลต าบล

เหมืองใหม่ของเราไม่มีผู้ปฎิบัติหน้าที่ทางด้านช่างหรือด้านโยธาไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้
เรามีเจ้าหน้าที่ทางด้านนี้มาประจ าอยู่ที่เทศบาลหรือยัง ขอบคุณครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  ขออนุญาตที่ประชุมสภา ดิฉันขอเรียนว่าเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เรายัง 
เลขานุการสภาเทศบาล ไม่มีบุคลากรทางด้านช่างมาปฏิบัติหน้าที่ประจ าในส านักงาน ปัจจุบันขอความ

อนุเคราะห์บุคลากรด้านช่างจาก อบต.บางแค มาช่วยท างานให้เราแต่ว่าไม่ได้มานั่ง
อยู่ประจ า ขอบคุณค่ะ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  ขออนุญาตที่ประชุมสภา  ตามท่ีเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้รับความ 
นายกเทศมนตรี อนุเคราะห์จาก อบต.บางแค ให้ยืมตัวช่างเพ่ือที่จะมาช่วยท างานให้เราก็เป็น

เพียงแต่การยืมตัวมาช่วยงานเฉพาะงานที่เราจะให้ท าเป็นครั้งคราวเท่านั้นไม่ใช่ว่า
ยืมมาอยู่ประจ าที่เทศบาลแต่อย่างใด ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

/ นายพงษ์ศักดิ์….. 



  

 

- ๒๕ - 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส    - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาหลายท่านที่ได้มีการอภิปราย และสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล ข้อสงสัยในการพิจารณาโอนงบประมาณในครั้งนี้มา ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีและ

ปลัดเทศบาลก็ได้ท าการชี้แจงให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบไปแล้ว ก็ถือว่าทุก
ท่านก็คงได้รับทราบตามนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือจะเสนอความ
คิดเห็นหรือต้องการจะซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติมประการใดอีกหรือไม่   
ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

-  ไม่มี – 
   -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือเสนอแนะหรือ

แสดงความคิดเห็นใดอีก  ดังนั้น  เพ่ือความสะดวกและชัดเจนในการพิจารณาลงมติ
ของท่านสมาชิกสภาผมจะแยกเฉพาะรายการที่มีการขอโอนเพ่ิมทั้งสองรายการนี้
ออกไปแต่ละรายการ เนื่องจากญัตตินี้มีการอภิปรายและสงสัยสอบถามกันมามาก
บางรายการท่านสมาชิกสภาอาจเห็นด้วยก็มี และไม่เห็นด้วยก็มีจะไปอนุมัติทั้งหมด
พร้อมกันทุกรายการทีเดียวก็คงไม่ได้ เพราะเราจะได้ทราบว่าในแต่ละโครงการ
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมานั้น มีสมาชิกสภาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะ
อนุมัติให้ด าเนินการมีมากน้อยเพียงใด โดยผมจะขอเริ่มจากการโอนเพ่ิมในรายการ
แรก โครงการที่ ๑ ก่อนเป็นล าดับแรก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูทางเข้าออก
ส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จ านวน ๒ ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ก าหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๘  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่  ๑๐  โครงการที่ ๗)  จ านวน  
๕๐,๐๐๐.-บาท  มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ตามโครงการนี้หรือไม่อย่างไรขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๑  เสยีง    
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง  
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส    -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ท าการโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ รายการที่ ๑ โครงการที่ ๑ เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูทางเข้าออก
ส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จ านวน ๒ ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ก าหนด)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๘  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่  ๑๐  โครงการที่ ๗)  จ านวน  
๕๐,๐๐๐.-บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมาในครั้งนี้ได ้  

   - ต่อไปเป็นรายการที่ ๒ โครงการที่ ๑  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ ๓  หมู่ที่ ๒ ต าบลเหมืองใหม่ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๖๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
ก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่  ๘  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่  ๒๖  โครงการที่ ๑)  จ านวน  ๓๖๘,๕๐๐.-บาท   

 / มีสมาชิก….. 



  

 

- ๒๖ - 

  มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายตามโครงการนี้
หรือไม่อย่างไรขอใหย้กมือขึ้น 

 มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๑  เสยีง    
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง  
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส    -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ท าการโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ รายการที่ ๒ โครงการที่ ๒  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ ๓  หมู่ที่ ๒ ต าบลเหมืองใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๖๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๕๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก าหนด) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๘  
พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่  ๒๖  โครงการที่ ๑)  จ านวน  ๓๖๘,๕๐๐.-บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอมาในครั้งนี้ได้  สรุปที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติด้วยเสียงข้าง
มากอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่โอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ผมก็ขอให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมสภาที่ได้มีการพิจารณากันเอาไว้ข้างต้น   

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเทศบาลท่านใดจะขอเสนอเรื่องอ่ืนใดใน 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระนี้ประการใดหรือไม่ หลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วม

ประชุมได้แสดงความคิดเห็น หรือจะสอบถามหรือจะติติงให้ข้อเสนอแนะในเรื่องใด
กับทางสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างก็ขอเชิญ
ได้ แต่ก่อนอ่ืนผมจะให้ทางท่านนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลได้แจ้งเรื่องให้ที่
ประชุมสภาได้ทราบเพ่ิมเตมิอีกหนึ่งเรื่อง ขอเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับระเบียบวาระนี้กระผมมีเรื่องที่น า

เรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่ต าบลแพรก
หนามแดงเพ่ือดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙   บางท่าน
อาจมีข้อสงสัยว่าท าไมเราต้องน างบประมาณลงไปช่วยเหลือ ผมขอเรียนว่าเรื่องนี้
เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องด าเนินการในส่วนนี้ ซึ่งทางเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่และท้องถิ่นหลายแห่งเองก็ขัดไม่ได้เพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนที่
จังหวัดสมุทรสงครามจะต้องรีบเร่งด าเนินการ  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณลงไป
ช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลสนามนั้นเทศบาลก็ได้ด าเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบก าหนดไว้ ตามที่ได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้ทราบไปแล้วเมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจึงแจ้งและท าความเข้าใจกับทกุท่านด้วย 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  ดิฉันขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวไว้แล้วให้ที ่
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมสภาได้ทราบว่า ตามหนังสือซักซ้อมให้เราใช้จ่ายเงินในการด าเนินงานของ

โรงพยาบาลสนามท าได้สามกรณี คือหนึ่งใช้งบประมาณจากเงินส ารองจ่าย สองถ้า
/ เงินส ารอง….. 



  

 

- ๒๗ - 

เงินส ารองจ่ายมีไม่พอก็ให้โอนจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ และสามใช้จากเงินสะสมแต่กรณีเทศบาลเราเข้าข้อสองคือใช้วิธี
โอนจากรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายมาตั้งจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนาม ซึ่ง
ทางเราไม่ได้ใช้เงินสะสม เพียงแต่ว่าวันที่เราได้ไปประชุมกันครั้งแรกทางจังหวัดเอง
ต้องการให้เราน าเงินสะสมมาจ่าย และทางจังหวัดก็จะขอดูยอดเงินสะสมของ
ท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามียอดเท่าไหร่  ซึ่งพอยอดเงินสะสมของเรา ณ วันนั้นเมื่อน าไป
หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายแล้วจะเหลือจ่ายได้เพียงสี่สิบสามล้านบาททางจังหวัดก็
ขอให้เราบริหารร่วมหนึ่งล้านสามแสนบาทแต่ว่ามีที่เราที่เดียวเท่านั้นที่ใช้วิธีโอนเงิน
มานอกนั้นส่วนใหญ่จะใช้เงินสะสมกัน ขอบคุณค่ะ  

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ขออนุญาตที่ประชุมสภาขอเสนอในวาระนี้สองเรื่องสุดท้าย กระผมจะขอ

สอบถามในฐานะตัวแทนประชาชนว่าโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็น
การบริการสาธารณะให้กับประชาชนซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนตรงบริเวณข้าง
ร้านทองตลาดวัดแก้วเจริญไม่ทราบว่าโครงการนี้บรรจุอยู่ในแผนของเทศบาลแล้ว
หรือยัง ที่ผมถามก็ให้ถือว่าในฐานะตัวแทนประชาชนก็แล้วกันเพราะผู้ร้องขอไม่ได้
ท าเป็นหนังสือแจ้งมา ซึ่งก็ได้ทราบและได้รับการยืนยันจากผู้ร้องขอว่าได้เสนอไว้
นานแล้ว และหลายครั้งที่พบเจอกันกับผู้ร้องก็ได้มีการสอบถามว่าเมื่อไหร่จะท าเสีย
ทีถ้าหากมีอยู่ในแผนแล้วจะด าเนินต่อไปอย่างไรนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็
แล้วกัน อีกเรื่องหนึ่งผมได้รับการร้องขอมาจากคุณเกรียงศักดิ์ เดชฉกรรจ์ ราษฎร
หมู่ที่ ๑๐ ต าบลเหมืองใหม่ ขอให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ขยายเขตไฟฟ้าเข้าซอย
บริเวณคลองขนนท์ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลเหมืองใหม่ และจะได้ให้ผู้ร้องขอท าหนังสือแจ้ง
มาที่เทศบาล ทั้งสองเรื่องนี้ผมในฐานะตัวแทนประชาชนก็ต้องขอฝากให้ทางท่าน
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ในเรื่องนี้ผมขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปตรวจสอบดูว่าโครง 
ประธานสภาเทศบาล ดังกล่าวที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอมานั้นมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ และใน

ระหว่างที่มีการรอตรวจสอบแผนนั้น ผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางศูนย์
พักคอยต าบลเหมืองใหม่ โดยทางท่านก านันต าบลเหมืองใหม่ได้ประสานขอความ
ร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จัดส่งรายชื่อท่านสมาชิก
สภาร่วมเข้าเวรที่ศูนย์พักคอยของต าบลเหมืองใหม่ที่วัดหนองกะพง ซึ่งทางศูนย์พัก
คอยของต าบลเหมืองใหม่เองก็จะมีทางฝ่ายปกครอง อสม. สมาชิกสภา อบต.เหมือง
ใหม่และเจ้าหน้าที่ของ อบต.เหมืองใหม่ เข้าร่วมเวรด้วยและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันไป และผมก็ได้จัดส่งรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านไปให้
ทางศูนย์พักคอยไดร้ับทราบแล้ว   

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  ดิฉันขออนุญาตที่ประชุมสภา จากกรณีที่ท่านสมาชิกสภาได้เรียนถาม 
เลขานุการสภาเทศบาล ถึงกรณีโครงการก่อสร้างถนนที่บริเวณวัดแก้วเจริญ ดิฉันขอเรียนว่าโครงการนี้อยู่ใน

แผนอยู่แล้วเป็นโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบเขื่อนพร้อมโครงหลังคา
และบันใดทางลงแม่น้ าบริเวณวัดแก้วเจริญ โครงการนี้อยู่ในแผนปี ๒๕๖๓ เข้าใจว่า 

/ ที่ยังไม่ได้….. 



  

 

- ๒๘ - 

ที่ยังไม่ได้ท าเพราะเราไม่มีช่างแต่ต้องขออนุญาตว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเราจะจบ
ในปี ๒๕๖๕ ต้องขออนุญาตว่าการจะเพ่ิมเติมแผนได้จะต้องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลบวกกับการประชาคมแต่กรณีนี้ท่านผู้ว่ายกเว้นการ
ประชาคมเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดถ้ามีท่านใดต้องการจะเพ่ิมเติมแผนทาง
เราก็จะเพ่ิมเข้าไปให้แต่ก็ต้องเรียกประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา สอง
ประมาณเดือนกันยายนเราจะมีการประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ อีกครั้งหนึ่ง ก็คือตามที่เรียนไว้ว่าท่านใดมีความต้องการจะเสนอโครงการ
ที่ว่านี้หรือโครงการใหม่ ๆ ในปี ๒๕๖๕ เพ่ิมเติมเข้าไว้ในแผนท่านก็เสนอเข้ามาได้
แต่ถ้าจะเสนอในปี ๒๕๖๖ ก็อยู่ในช่วงของการจัดท าแผนเพราะแผนจะมีอายุห้าปี 
แผนปี ๒๕๖๑ จะจบในปี ๒๕๖๕ เดือนกันยายนจะจัดท าแผนปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
ขอบคุณค่ะ 

น.ส.จินตนา  จาตุรัส  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะเรียนแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบว่าปัจจุบัน

นี้ประชาชนได้ประสบปัญหาจากรถบรรทุกขยะเวลาไปจอดเก็บขยะไม่ถึงห้านาทีก็
จะมีน้ าที่มาจากการเก็บขยะไหลนองมาจากตัวถังรถบรรทุกขยะ ดิฉันจึงขอสอบถาม
ว่าเทศบาลจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบปัญหานี้
อย่างไรได้บ้าง ขอบคุณค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - ขอบคุณท่านสมาชิกสภา ผมขอเชิญหัวหน้างานสาธารณสุขหรือผู้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวข้องไดช้ี้แจงในเรื่องนี้ให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ขอเชิญครับ 
พ.จ.อ.ธนากร  ศรีวงศ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิ
จพง.สาธารณสุขฯ ทุกท่าน  ผมขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมสภาทราบว่าในปีนี้ทางเทศบาลต าบล 

เหมืองใหม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะไว้แล้วขณะนี้อยู่
ในช่วงให้ทางร้านหรืออู่ด าเนินการประมาณการราคาค่าซ่อมแซม และเพ่ือไม่ให้
ประชาชนต้องได้รับความเดอืดร้อนในช่วงระหว่างที่เราน ารถขยะเข้าไปซ่อมแซมอยู่
นั้นเราก็จะแก้ปัญหาโดยการขอยืมใช้จากหน่วยงานหรือท้องถิ่นอ่ืนที่มีรถบรรทุก
ขยะอยู่หลายคันมาใช้ชั่วคราวก่อน แต่ถ้าหาไม่ได้จริง ๆ ทางเราก็จะใช้วิธีจ้างเหมา
บริการหรือจ้างเอกชนมาท าการเก็บขนให้จนกว่ารถขยะของเราจะซ่อมแซมแล้ว
เสร็จ ขอบคุณครับ 

น.ส.จินตนา  จาตุรัส  - ขออนุญาตที่ประชุมสภา ไม่ทราบว่ารถยนต์บรรทุกขยะของเราที่ใช้งานอยู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากี่ปีแล้ว และโอกาสที่เราจะสามารถจัดซื้อหรือจัดหารถ

คันใหม่มาใช้ทดแทนคันเก่าที่เกิดการช ารุดเสียหายอยู่ในขณะนี้จะได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ 
นางศิวภรณ์  ขันทอง  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ทุกท่าน ดิฉนัขอเรียนให้ที่ประชุมสภาทราบว่า ดิฉันขอเรียนว่ารถบรรทุกขยะท่ีเรา 

ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนั้นมีอายุการใช้มานานประมาณสิบสองปี แต่ผู้ที่รับผิดชอบใน
เรื่องนี้ได้มีการท าเรื่องเสนอเข้ามาก็เพ่ือเป็นการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ โดย
โครงสร้างของตัวถังรถสับเปลี่ยนของเดิมให้เป็นสแตนเลสเพราะตัวถังผุพังท าให้เกิด
น้ าหยดและรั่วซึมออกมาจากตัวถังรถซึ่งสามารถที่จะซ่อมแซมก่อนได้ ขอบคุณค่ะ 

/ นายพงษ์ศักดิ์..... 



  

 

- ๒๙ - 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   - ผมขอต้องฝากไปยังท่านผู้บริหารไปด าเนินการแก้ไขปัญหาตามท่ีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาแจ้งมาครั้งนี้ด้วย  มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระนี้

ประการใดอีกหรือไม ่  
-  ไม่มี -  
-  เมื่อไม่มี  ผมก็จะเปิดโอกาสให้ทางท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมกับ

สภาเทศบาลในวันนี้ได้เสนอหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือมีเรื่องใดที่จะแนะน าติชม
เพ่ือเป็นประโยชน์หรือให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่น าไปปรับปรุงแก้ไขประการใด ก็
ขอเชิญครับ 

นายมนู  เพิ่มทวีทรัพย์  - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน 
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ ๘ กระผมขออนุญาตเสริมถึงกรณีการปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรที่ศูนย์พักคอยต าบลเหมือง

ใหม่ ผมขอเรียนว่าถ้าหากในส่วนของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่จัดส่งรายชื่อไปมาก
เท่าใดการเข้าอยู่เวรของแต่ละคนก็จะวนมาถึงตนเองช้าขึ้นแต่ถ้าหากมีคนน้อยก็จะ
วนมาถึงคนที่อยู่เวรนั้นเร็วอย่างตัวผมเองซึ่งอยู่ในฐานะฝ่ายปกครองเดือนหนึ่งก็ตก
ประมาณเก้าถึงสิบวัน และตัวผมเองก็จะไปซ้ าซ้อนกับการอยู่เวรที่ต าบลยี่สารอีก
ด้วย ผมก็ขอให้ทางเทศบาลจัดส่งรายชื่อไปให้ทางศูนย์พักคอยต าบลเหมืองใหม่ก่อน
แล้วเราจะแจ้งและจัดส่งตารางเวรมาให้ทุกท่านได้ทราบว่าแต่ละท่านนั้นอยู่เวรวัน
ไหนบ้าง ในฐานะที่ผมอยู่ฝ่ายปกครองและมาร่วมประชุมสภาแทนท่านก านันต าบล
เหมืองใหม่ในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติหน้าในด้าน
ต่าง ๆ ของศูนย์พักคอยได้อย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่ต้นตลอดมา ขอบคณุครับ 

นายอุบล  คุ้มล้วนล้อม  - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ กระผมขออนุญาตเพ่ิมเติมจากท่านผู้ใหญ่มนู เพ่ิมทวีทรัพย์ ว่าในนามของฝ่าย

ปกครองการเข้าเวรของศูนย์พักคอยที่ต าบลเหมืองใหม่แต่ละคนจะเข้าเวร เวลา
ประมาณสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้า แต่ถ้าหากเป็นสมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิก อบต.
หรือ เจ้าหน้าที่ อสม.จะเข้าเวรเวลาประมาณโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มประมาณนี้แต่ของ
ฝ่ายปกครองตั้งแต่สี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าเป็นประจ าเพราะมีคนอยู่แค่นี้ก็อยากให้ท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าไปร่วมกันมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเทศบาล หรือสมาชิก 
อบต.เหมืองใหม่ ซึ่งก็จะเป็นบทบาทและหน้าที่อย่างหนึ่งของทุกคนในฐานะที่อยู่
ต าบลเดียวกัน ส าหรับศูนย์พักคอยไม่ใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งมันเป็นของทุกคนใน
ต าบลเหมืองใหม่แม้กระทั่งต าบลใกล้เคียงหากมีผู้ที่ติดเชื้อจากสถานการณ์โรคโค
วิด-๑๙ ซึ่งเท่าท่ีผมเห็นอยู่ทั้งเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ และ อบต.เหมืองใหม่ ได้เข้า
ไปรวมท างานกันตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งศูนย์พักคอย กระผมในนามของฝ่ายปกครอง
และศูนย์พักคอย โดยท่านก านันต าบลเหมืองใหม่ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
ท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกคนที่เห็นแล้ว 
ปลื้มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ไปร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งศูนย์พักคอยของต าบล
เหมืองใหม่จนส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  - ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญบ่้านทั้งสองท่านด้วยครับ ก็ขอให้ที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาได้รับทราบตามนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาท่านใดจะเสนอหรือจะให้ค าแนะน า

หรือจะติชมในเรื่องใดในระเบียบวาระนี้ประการใดอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 

/ ไม่มี….. 



  

 

- ๓๐ - 

- ไม่มี –  
- เมื่อทุกท่านไม่มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนอในระเบียบวาระนี้อีก  การประชุมสภา

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมสภาเทศบาลที่ส าคัญอีกครั้ง
หนึ่ง โดยเฉพาะการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งก็สิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ
ข้อกฎหมายทุกปราการ ส าหรับในคราวประชุมต่อไปก็จะเป็นการเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และโอกาส
นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารเทศบาล  
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรชุมชน  หัวหน้าส่วนการงานและท่านผู้มีเกียรติที่เข้า
ร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามา
ประชุมกันในวันนี้จนแล้วเสร็จและเป็นไปด้วยดี ผมขอปิดการประชุม  ณ  บัดนี้  
ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๒๐  น.  
ลงชื่อ      จุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย์  เลขานุการสภาเทศบาล 
         (นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย์)        

ลงชื่อ     พินัย   กลัดสมบูรณ์ จดรายงานการประชุม 
         (นายพินัย   กลัดสมบูรณ์) 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
เหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔   
แล้วเมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๔  

    ลงชื่อ   เชนทร์   ธงชัย    ประธานกรรมการ 
             (นายเชนทร์  ธงชัย) 

    ลงชื่อ   ปัณณทัต  สังข์สูตร กรรมการ 
            (นายปัณณทัต  สังขสูตร์) 

    ลงชื่อ เอกพจน์  จันทร์เสมา กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายเอกพจน์  จันทร์เสมา)  

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  
แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๓  
กันยายน  ๒๕๖๔  

ลงชื่อ     พงษ์ศักดิ์  จาตุรัส ประธานสภาเทศบาล 
              (นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส) 


